

## ประเทศไทย

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง **ผลสรุปการขอรับโทษจำคุกตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ข้อที่ ๒ จำคุกกระยะไม่เกิน ๕ ปี กรณีเผยแพร่ จดหมายนายทองใบ คำลี ,คลิป์วิดีโอสารคดีตามรอยพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์และประวัติเด็กชายสุทัศน์ คำลี ปลาบู่ แก่สาธารณชนทาง อินเทอร์เน็ต**

เจริญพร พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย เจ้าหน้าที่รัฐบาล ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ท่านนายกอบจ. ท่านส.จ.จังหวัดตาก และผู้อำนวยการเรือนภูมิพล ที่รักทุกท่าน

เนื่องด้วย อาตมภาพ พระภิกษุภุมมัญฐาน ปวตฺตโน เป็นผู้เผยแพร่จดหมายนายทองใบ คำลี ,คลิป์วิดีโอสารคดีตามรอยพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์และประวัติเด็กชายสุทัศน์ คำลี “ปลาบู่” แก่สาธารณชน โดยมีเจตนาตั้งปรากฏตอนท้ายของคลิป์วิดีโอคือเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญ แก่ผู้ที่ติดตามและรอคอย การลงมาจุติของพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์ และที่มุ่งงานของท่านตามพุทธพยากรณ์ เพื่อช่วยเหลือมนุษยโลกยุคมหากภัยพิบัติ และเสริมสร้างเทิดทูนพระศาสนา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมในกึ่งพุทธกาล ให้เจริญไปตลอดห้าพันปี

ตลอดจนเพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยพิบัติ หลาก ๆ เหตุการณ์ที่ท่านได้เล่ากับผู้เป็นบิดาเอาไว้ ในสมัยอดีตชาติ ที่เกิดเป็นเด็กชายชื่อ “ปลาบู่” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวไทยและเพื่อนมนุษย์ ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท (เพื่อความตระหนักรู้ ไม่ใช่เพื่อความตื่นตระหนก)

อาตมภาพ ได้ทำจดหมายลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง “ขอรับโทษจำคุกตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ข้อที่ ๒ จำคุกกระยะไม่เกิน ๕ ปี กรณีเผยแพร่จดหมายนายทองใบ คำลี ,คลิป์วิดีโอสารคดีตามรอยพระศรีอารียเมตไตรยโพธิสัตว์และประวัติเด็กชายสุทัศน์ คำลี “ปลาบู่” แก่สาธารณชนทางอินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นที่ทราบแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่และสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ เป็นวงกว้าง โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อชี้แจงและอธิบายที่ไปที่ไป ,เหตุผล , วัตถุประสงค์ , ผู้ที่เกี่ยวข้อง และความจำเป็นในการเผยแพร่ ตลอดจนการขอภัยและเป็นการแสดงความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อสารมวลชนทุกแขนง อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยมีเนื้อหาส่วนที่สำคัญของจดหมายฉบับลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ คือ

“หากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาล ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**ทุกคน** ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ท่านนายกอบจ.จังหวัดตาก ท่านส.จ.จังหวัดตาก และท่านผู้อำนวยการเรือนภูมิพล**ให้อภัยและอนุญาติ**การขอรับโทษจำคุก ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ข้อ ๒ จำคุกกระยะไม่เกิน ๕ ปี **โดยไม่มีผู้ใดขัดแย้ง** อาตมภาพจะติดต่อขอรับโทษจำคุก ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยไม่ต้องตั้งทนาย ขึ้นศาล ยี่นอุทธรณ์ ให้สัมภาษณ์และตอบคำถามใด ๆ ทั้งสิ้น “กล้าทำ กล้ารับ” ”

ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่เผยแพร่จดหมายไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย เจ้าหน้าที่และสื่อสารมวลชน จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันเวลาที่ระบุงการติดต่อขอรับโทษเอาไว้

พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย**ทุกท่าน** ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาล ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **ทุกคน** ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ท่านนายกอบจ.จังหวัดตาก ท่านส.จ.จังหวัดตาก และท่านผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ประชากรไทยมีประมาณ 64,040,421 คน (หกสิบล้านสี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดคน) ยังไม่ได้**ให้อภัย** และ**อนุญาต** ครบทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มี**ผู้ขัดแย้ง**การการขอรับโทษจำคุก ของอาตมาภาพมาเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น อาตมาภาพจึงพิจารณาอย่างรอบคอบและได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องเดินทางไปติดต่อขอรับโทษจำคุก ณ สถานที่ตรวจอำนวยการอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามที่ได้ทำการขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาล ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ฯลฯ เอาไว้

ทั้งนี้เพราะเมื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาล ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ฯลฯ ที่ได้รับผลกระทบ ยังไม่ให้ “อภัย” และ “อนุญาต” การติดต่อขอรับโทษฯ ครบทุกคน และมี “ผู้ขัดแย้ง” มาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะเดินทางไปติดต่อขอรับโทษในกรณีดังกล่าวโดยผลการ

จึงขอขอบพระคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างสูงมายัง พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพื่อนสหธรรมิก พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย เจ้าหน้าที่และสื่อสารมวลชนทุกแขนง ที่ให้กำลังใจ และปกป้องอาตมาภาพและโยมทองใบคำสี ในกรณีการเผยแพร่ข้อมูลของเด็กชายปลาบู่ ซึ่งเราทราบกันดีว่า ทั้งปลาบู่ โยมทองใบ ผู้เผยแพร่ส่งต่อ และสื่อสารมวลชนทุกแขนงมีเจตนาที่ดีและทำตามหน้าที่ด้วยความเมตตาสงสาร เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย ด้วยกันทุก ๆ ฝ่าย และที่ผ่านมา ก็ได้ขออภัยและแสดงความรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการให้อภัยจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่วนที่เหลือ จนครบทุกคน

ขอโอกาสชี้แจงกรณี โยมทองใบ คำสี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์และรายการข่าวโทรทัศน์หลาย ๆ ช่อง ว่า “ไม่รู้เรื่องการเผยแพร่จดหมายและคลิปปวีดีโอ” และโยมความผิดมายังอาตมาภาพนั้น

เป็นที่คาดหมายของอาตมาภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วว่าหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๔ ถ้าเหตุการณ์ “คืนปีใหม่รุ่ง” ตามที่โยมทองใบตีความ ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจะมีการโยนความผิดมาให้อาตมาภาพ ทั้ง ๆ ที่ก่อนการเผยแพร่จดหมายและวีดีโอ อาตมาภาพได้อธิบายลักษณะของกระแสสังคมและผลกระทบทั้งบวกและลบภายหลังเผยแพร่ออกไปและถามย้ำเพื่อความแน่ใจก่อนการเผยแพร่ถึงสามครั้ง !! ซึ่งโยมทองใบและลูก ๆ หลาน ๆ บางท่านก็ทราบดี และตอบว่า “แน่ใจ เพราะทำตามหน้าที่ที่ได้รับมาจากปลาบู่ และมีเจตนาที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ หากโดนจับ อยู่ที่ไหนก็สวดมนต์ได้”

และก่อนวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๔ ภายหลังจากที่อาตมาภาพได้ออกมาจากเขาลับแลแล้ว เพราะต้องการหลบเลี่ยงลากลับการและความมุ่นวายจากผู้คนที่เดินทางมายังเขาลับแล อีกทั้งความไม่เข้าใจของโยมทองใบในประเด็นของพระศรีอารียเมตไตรโยธิสัตว์ที่อาตมาภาพมาทำหน้าที่ โยมทองใบได้บอกกล่าวแก่ผู้เดินทางไปยังเขาลับแลว่าลูก ๆ หลาน ๆ บางท่านเป็นคนเผยแพร่จดหมายและคลิปปวีดีโอดังกล่าว โดยมีประจักษ์พยานที่รับทราบข้อเท็จจริงทั้งสองเรื่อง ทั้งนี้เพราะด้วยอุปนิสัยดั้งเดิมของโยมทองใบเอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับผู้ที่รู้จักและเกี่ยวข้องกับโยมทองใบทั้งพระราชาและพระสงฆ์ ท่านใดอยากพิสูจน์คงใช้ระยะเวลาคลุกคลีไม่เกิน ๓ วันจะเข้าใจด้วยตนเอง อาตมาภาพจึงเข้าใจความเป็นธรรมดาของปัญหาสาเหตุ และให้อภัยแก่โยมทองใบในส่วนนี้

ส่วนกรณีที่ยอมทงใบ ให้สัมภาษณ์ว่า “อาตมภาพได้บิดเบือนและเสริมแต่งเรื่องราวของปลาบู่” นั้น อาตมภาพขอรับสารภาพว่าเป็นความจริง !!

ที่อาตมภาพสารภาพว่า “ได้บิดเบือนเรื่องราวของปลาบู่” ตามที่ยอมทงใบเป็นผู้บอกเล่า นั้น เพราะ ข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่างไม่เหมาะสมสำหรับเผยแพร่ต่อที่สาธารณะ แต่เหมาะสมสำหรับบอกเล่าต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งหากเผยแพร่ออกไปจะเป็นอันตรายต่อยอมทงใบเองและผลเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งผู้ที่เดินทางไปพบยอมทงใบที่เขาลับแล โดยเฉพาะสื่อสารมวลชน หลาย ๆ คน จะทราบดีและได้ห้ามปรามยอมทงใบ เอาไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะพบว่าในวิดีโอตามรอยพระศรีอาริย์เมตไตรยโพธิสัตว์ ในช่วงท้าย ๆ อาตมภาพได้ตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปเป็นจำนวนมาก นี่เป็นสิ่งที่อาตมภาพสารภาพว่าได้บิดเบือนเรื่องราวของปลาบู่ตามที่ยอมทงใบเป็นผู้บอกเล่า

ส่วนที่อาตมภาพสารภาพว่า “ได้เสริมแต่งเรื่องราวของปลาบู่” นั้น หากผู้ที่ได้อ่านจดหมายของยอมทงใบ คำสี่ และได้ชมคลิปวิดีโอสารคดีตามรอยพระศรีอาริย์เมตไตรยโพธิสัตว์ และชีวประวัติเด็กชายสุทัศน์คำสี่ ที่มีความเข้าใจลึกซึ้งซึ่งพอสมควรจะพบว่า เรื่องราวที่เด็กชายปลาบู่ให้บิดา เป็น “พูด” หรือ “สื่อ” มายังเพื่อนมนุษย์ มีประเด็นสำคัญ ๒ ประเด็นคือ

๑. เรื่องการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ทั้งหมด ๕ เหตุการณ์โดยนับเป็นปี ภายหลังจากที่ตนเองเสียชีวิตนับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗

๒. เรื่องของพระศรีอาริย์เมตไตรยโพธิสัตว์ ซึ่งปลาบู่ได้เล่าอดีตชาติของตนเองแก่บิดาว่า ในสมัยพุทธกาล ตนเองคือ พระอชิตภิกษุ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าศรีอาริย์เมตไตรยในอนาคต และได้บอกบิดาไว้ว่า “พ่อครับที่ดินแปลงนี้ยกให้หนูนะ (ที่สวนศรีมหาโพธิ์ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ได้ปลูกต้นโพธิ์ตามที่ลูกชายขอไว้กว่า ๒๐๐ ต้น เป็นเวลา ๓๖ ปีแล้ว) และให้ทำถนนให้รอบเหมือนกับสนามหลวง ให้ปลูกต้นโพธิ์ให้ด้วย หากหนูตายไปแล้วพ่อจะรู้เอง.. ให้จำปานของหนูไว้ให้ดี.. หนูจะกลับมาเกิดอีกครั้งเป็นลูกของ..... ตัวโตเท่านี้จะบวชเณร ออกอุตุศมาช่วยพ่อสร้างวัด “สุทัศน์เทพไพฑูริย์” (สวนศรีมหาโพธิ์) พร้อมกับแม่ใหม่ จะมาทำปาฏิหาริย์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา” “ที่สวนศรีมหาโพธิ์จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมของผู้หญิง และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและคนชรา (ในยุคที่เกิดความทุกข์ยากเพราะภัยพิบัติ) บนเขาลับแลจะเป็นวัดที่อยู่ของพระภิกษุและสามเณร จะมีพระองค์หนึ่งมีบุญบารมีมาก จะมาช่วยพ่อสร้างวัด”

ในประเด็นที่ ๑ เรื่องการแจ้งเตือนภัยพิบัติปลาบู่ได้บอกเหตุการณ์ในอนาคตมา ๕ เหตุการณ์ ระบุเป็นปีนับจากพ.ศ.๒๕๑๗ ให้เปรียบเทียบเป็น พ.ศ. และได้บอกเวลา ไว้บางเหตุการณ์ ซึ่งไม่มีความลึกซึ้งและไม่สลับซับซ้อนมาก ส่วนนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของยอมทงใบ คำสี่ที่ได้รับมอบหมายของปลาบู่ ที่ให้เป็น “พูด” หรือ “สื่อ” ให้พระองค์ท่านและประชาชนชาวไทยได้รับรู้ ความถูกต้องของข้อมูลขึ้นอยู่กับว่า ยอมทงใบจำแม่น และตีความถูกต้องหรือไม่ ? ซึ่งในประเด็นนี้อาตมภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานช่วยเหลือยอมทงใบ จนภารกิจและหน้าที่ที่ยอมทงใบรับมาจากปลาบู่ มา ๓๗ ปี ในการสื่อถึงบุคคลต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงทุก ๆ ภารกิจภายใน ๓ เดือน

ส่วนประเด็นที่ ๒ เรื่องพระศรีอาริย์เมตไตรยโพธิสัตว์ นั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ละเอียด ลึกซึ้งและสลับซับซ้อนมาก เพราะเป็นการจุดลงมาเพื่อทำหน้าที่ของพระศรีอาริย์เมตไตรยโพธิสัตว์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในเจริญถึงห้าพันปีในยุคกึ่งพุทธกาล ตามพุทธพยากรณ์ ดังนั้นหน้าที่นี้ไม่ใช่ใครที่ไต่ฝันได้ฟัง เรื่องของปลาบู่ตามที่ยอมทงใบ คำสี่เล่าแล้วจะนำออกไปเผยแพร่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ แต่เป็นหน้าที่ของ”พระองค์หนึ่งมีบุญบารมีมาก จะมาช่วยพ่อสร้างวัด” ตามที่ปลาบู่ได้เล่ากับยอมทงใบ เอาไว้ (มีหลักฐานคำพูดของยอมทงใบ)

โดยตามข้อมูลเชิงลึก “พระภิกษุ” รูปนั้น คือผู้ที่มาทำหน้าที่ “พระมหาเถระโพธิสัตว์” ผู้มาอุปถัมภ์ ธรรมิกราชโพธิญาณ มาทำหน้าที่เป็นทัพหน้าในการดำเนินเรื่องราวของพระศรีอาริยมตไตรโยธิสัตว์ ตลอดดูแลท่านครั้งบวชเป็นสามเณรและอุปถัมภ์ในการทำหน้าที่พระศรีอาริยมตไตรโยธิสัตว์ “พระยาธรรมิกราชจักรพรรดิ” ในการเสริมสร้างพระพุทธศาสนาให้เจริญถึงห้าพันปีในยุคกึ่งพุทธกาล ตามพุทธพยากรณ์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในอนาคตของประเทศไทย และมวลมนุษยชาติทุกชาติ ศาสนามาก หน้าที่นี้จึงเป็นหน้าที่ของ “พระภิกษุรูปนั้น” ซึ่งถือเป็นทีมงานของพระศรีอาริยมตไตรโยธิสัตว์ ตามที่ปลาบู่ได้แจ้งกับบิดาเอาไว้โดยเฉพาะในการเปิดเผย พิสูจน์ ยืนยัน ให้ความอุปถัมภ์ ดูแลพระศรีอาริยมตไตรโยธิสัตว์ในการบำเพ็ญบารมี ยุคกึ่งพุทธกาล ก่อนที่จะไปตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศรีอาริยมตไตรโยธิ องค์ที่ ๕ ในภัทธกัปนี้

ยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่พอเข้าใจได้เป็นรหัสที่ปลาบู่ได้บอกโยมทองใบ คำสี ผู้เป็นบิดาไว้ คือ “ต่อไปบนเขาลับแล จะมีเจดีย์แปดเหลี่ยมบนยอดเขา” (รวมถึงมีผู้ให้มิตเห็นเจดีย์ทองแปดเหลี่ยมบนยอดเขาลับแล ตรงกันหลายคน) โดยโยมทองใบได้นำรถแทรกเตอร์เตรียมสถานที่ก่อสร้างเอาไว้ ซึ่งผู้ที่ได้เดินทางไปยังเขาลับแล จะเห็นสถานที่ที่เตรียมไว้สร้างเจดีย์ ๘ เหลี่ยม

แบบแปลนเจดีย์ที่มี ๘ เหลี่ยมที่ปลาบู่ระบุไว้ คือ เจดีย์ทรงเครื่อง หรือเจดีย์ทอง ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ซึ่งสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ ๑ และถูกย้ายตำแหน่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ เรามักจะพบเจดีย์ทรงเครื่อง ในวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท พระราชอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นผู้สร้างหรือทำการบูรณะ เช่นวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดชนะสงคราม วัดสุวรรณาารามราชวรวิหาร เป็นต้น โดยเฉพาะภายในวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ ภายในพระมณฑปหน้าพระวิหารและอุโบสถ จะมีเจดีย์ทอง หรือเจดีย์ทรงเครื่อง ส่วนยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และที่ส่วนฐานได้บรรจุพระอัฐิ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท เอาไว้

ซึ่งปลาบู่ได้เล่าโยมทองใบ ผู้เป็นบิดาไว้ว่าอดีตชาติเคยเกิดเป็นนายทองดั่งหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ ๑ และตามข้อมูลเชิงลึก ผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นพระมหาเถระโพธิสัตว์ ผู้มาอุปถัมภ์ธรรมิกราชโพธิญาณตามพุทธพยากรณ์ คือ “สิงหนาทโพธิสัตว์” หรืออดีตชาติเคยเกิดเป็นนายบุญมา หรือสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท พระราชอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ซึ่งตามพงศาวดาร ระบุว่าท่านเองก็เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิพระองค์หนึ่งเช่นเดียวกัน

เจดีย์ ๘ เหลี่ยมที่จะถูกสร้างบนยอดเขาลับแลในอนาคตตามที่ปลาบู่ได้ระบุไว้ เป็นการสื่อความหมายถึงผู้ที่จะมาเกี่ยวข้องกับสวนศรีมหาโพธิ์และเขาลับแล ก็คือดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ และสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท หรือพระศรีอาริยมตไตรโยธิสัตว์ และพระมหาเถระโพธิสัตว์ ผู้มาบำเพ็ญบารมีทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปกป้องรักษาและเสริมสร้างพระพุทธศาสนาให้เจริญถึงห้าพันปีตามพุทธพยากรณ์

อีกหนึ่งประเด็นที่โยมทองใบ ไม่เข้าใจและกล่าวหาว่าอาตมภาพบิดเป็นเรื่องราวของปลาบู่ คือ กรณีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการรับมือมหาภัยพิบัติ มหาสุรสิงหนาท (ศภม.) โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายสูงสุด ๓ ประการคือ

๑. เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยุคมหากภัยพิบัติ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ตามกำลังความสามารถที่จะทำได้ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สืบต่อไปในอนาคต

๒. เพื่ออำนวยการรักษาสิ่งสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้ให้รอดพ้นจากมหาภัยพิบัติ อันได้แก่ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ หนังสือ คัมภีร์ เอกสารสำคัญ พุทธบริษัทที่ พระภิกษุ-ภิกษุณี สามเณร-สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา ฯลฯ และเสริมสร้าง ฟันฟู และวางรากฐานให้พระพุทธศาสนาให้เจริญถึงห้าพันปีภายหลังยุคภัยพิบัติ

๓. อำนวยการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคี กลมเกลียวของคนในชาติ

ซึ่งเมื่อร่างโครงการเสร็จก็ได้พิมพ์ออกมาให้โยมทองใบ ลูก ๆ หลาน ๆ บางท่านได้อ่านและอธิบายทำความเข้าใจบ้างแล้ว ว่างานส่วนนี้เป็นงานส่วนของตัวเอง แต่เป็นคนละส่วนกับเรื่องที่โยมทองใบ ดำเนินการอยู่ แต่เป็นเรื่องเดียวกันตามเจตนารมณ์ของปลาบู่และโยมทองใบที่เคยให้แนวทางการดำเนินงานของสวนศรีมหาโพธิ์และเขาลับแลไว้

เปรียบเหมือนการวิ่งผลัด ปลาบู่ได้มอบหมายให้โยมทองใบทำหน้าที่เป็นทูตเป็นสื่อให้พระองค์ท่าน และเพื่อนมนุษย์ได้รับรู้ เมื่อหน้าที่ส่วนนี้เสร็จโยมทองใบก็ต้องส่งไม้ต่อให้กับพระภิกษุรูปนั้น ตามที่ปลาบู่ระบุไว้ แต่เมื่อพระรูปนั้นท่านมาทำหน้าที่ตามวิถีของท่าน โยมทองใบก็ไม่เข้าใจ และชักไม้กลับ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อปลาบู่ โยมทองใบ พระภิกษุรูปนั้น และมวลมนุษยชาติเอง งานส่วนของพระภิกษุรูปนั้นจึงสะดุดไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของโยมทองใบ โดยโยมทองใบเคยเล่าให้อาตมภาพฟังว่า ปลาบู่พูดไว้ว่า “พอไม่ต้องทำอะไร พออยู่เฉย ๆ” พระรูปนั้นท่านจะดำเนินการให้หมดในหลาย ๆ อย่างที่ปลาบู่ระบุไว้ (ท่านใดต้องการทราบข้อเท็จจริงส่วนนี้ กรุณาถามโยมทองใบ)

ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การที่อาตมภาพจะไปเสริมแต่งเรื่องราวของปลาบู่ให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแต่อย่างใด ?? เพียงแต่ความเป็นจริงของประเด็นพระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์ จากเรื่องราวปลาบู่ มีความละเอียด ลึกซึ้งและสลับซับซ้อนมากเกินกว่าที่โยมทองใบที่ยึดมั่นเฉพาะความจำและความเข้าใจของตนเองจากคำพูดของปลาบู่ จะเข้าใจ ว่าท่านเป็นใคร? มีความสำคัญอย่างไร? มาทำหน้าที่อะไร? อย่างไร? กับใคร? ภายหลังที่มาก่อเกิดใหม่ ตัวโตเท่านี้จะบวชเป็นสามเณร จะอุตงค์มาหาพ่อพร้อมกับแม่ใหม่ มาทำปาฏิหาริย์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯลฯ

อาตมภาพเจอปัญหาเดียวกันกับปลาบู่เมื่อกว่า ๓๗ ปีมาแล้ว ท่านใดที่ได้ดูคลิปวิดีโอประวัติเด็กชายสุทัศน์ คำสี ที่โยมทองใบเป็นผู้เล่าจะพบว่า มีตอนหนึ่ง ปลาบู่ได้พูดกับโยมทองใบว่า “พูดอย่างไรพอจะรู้เรื่องพูดอย่างไรพอจะเข้าใจ” “พ่อก็มีกรรม หลูก็มีกรรม กรรม ๕๐๐ ชาติ” และขอบิดากลับไปอยู่โลกทิพย์ แทนที่จะมาเกิด ๑๐ พรรษา อย่างที่บอกไว้แต่แรก

เช่นเดียวกัน อาตมภาพเข้ามาทำหน้าที่ให้กับปลาบู่หรือพระศรีอาริยมตไตรยโพธิสัตว์ที่เขาลับแล ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษา ๕๔ จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ประมาณ ๕ เดือนพยายามพูดและอธิบายมาโดยตลอด ตั้งแต่เจอกันวันแรก แต่ก็ไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจและใช้ความอดทนมาโดยตลอด โดยพยายามเตือนไปหลายครั้งว่าอย่าให้เสียโอกาสกับพระภิกษุรูปนั้นเหมือนกับเสียโอกาสไปกับปลาบู่ โดยมีประจักษ์พยานหลายท่าน ซึ่งตอนที่ปลาบู่มีชีวิตอยู่ พูดอะไรโยมทองใบ ก็ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจและไม่เชื่อ เมื่อประจักษ์สิ่งที่ปลาบู่บอกไว้หลาย ๆ อย่างก็เกิดความเชื่อและความศรัทธา แต่ขณะนั้นปลาบู่ได้เสียชีวิตไปแล้ว

เมื่ออาตมภาพทำหน้าที่เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยจึงออกมาจากเขาลับแลช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๕๔ ดังนั้นการที่โยมทองใบไม่เข้าใจและให้สัมภาษณ์สื่อว่าอาตมภาพบิดเบือนและเสริมแต่งเรื่องราวของปลาบู่ จึงเป็นกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเสียโอกาสแก่มวลมนุษยชาติในหลาย ๆ เรื่องเป็นอย่างมาก ที่อาตมภาพทำ “หน้าที่” ตาม “วิถี” อยู่นี้ อุทิศเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปกป้องรักษาพระศาสนาทั้งนั้น ส่วนชีวิตตนเองพึงระเนระนาด ท่านใดที่เข้าใจในประเด็นของการทำหน้าที่ของสองมหาโพธิสัตว์ในยุคกึ่งพุทธกาล และเข้าใจรหัสต่าง ๆ ของเด็กชายปลาบู่ดี กรุณาช่วยๆ กันอธิบายให้โยมทองใบเข้าใจด้วย อาตมภาพหมดความสามารถแล้ว

ขออย่าเตือนไปยังรัฐบาล ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและข้าราชการทุกท่าน พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า นักวิชาการ และสื่อสารมวลชนทุกท่าน ทุกแขนง เรื่องตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับแจ้งมา และจากอนาคตตั้งสัญญาณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และฆราวาสหลาย ๆ ท่านระบุไปในทางเดียวกันเรื่องสถานการณ์ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย์ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปจนถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ ๗-๘ ปี โดยมีสาเหตุมาจากทั้งภายในและนอกโลกของเรา ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์แม็กมาหรือลาวาที่ร้อนระอุอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลก เหตุการณ์แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ ซุปเปอร์มูน พายุสุริยะ แกนโลกเอียง หลุมยุบ หิมะตกในเขตร้อน น้ำท่วม และสัตว์หลายชนิดมีการตายอย่างเป็นปริศนา ประกอบกับคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ นักธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงคำทำนายต่าง ๆ จากหลาย ๆ ศาสตร์

ดังนั้น งานส่วนที่อาตมภาพทำตามหน้าที่ โดยวิถี มีเจตนาด้วยความเมตตาสงสารในชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์จึงเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือ เพื่อความตระหนัก ไม่ใช่ความตระหนก ถึงแม้ว่าจะเหตุการณ์เลื่อนหรือคลาดเคลื่อนออกไป แต่กระแสที่เกิดขึ้นก็ได้ทำให้ทั้งภาครัฐ เจ้าหน้าที่ และประชาชนรับทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น และชักชวน เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว โดยเป็นกระต่ายตื่นตัว ไม่ใช่กระต่ายตื่นตูม

ในระยะต่อไปข้างหน้า อาตมภาพและครูบาอาจารย์ท่านอื่น ๆ คงยากที่จะมีโอกาสเข้ามาแทรกแซงกรรมของเพื่อนมนุษย์จากเหตุการณ์มหากภัยพิบัติ อีกต่อไปแล้ว นอกจากแจ้งเตือนกับบุคคลใกล้ชิดและลูกศิษย์ลูกหา ดังนั้นต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ภาครัฐและข้าราชการทุกท่าน พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า นักวิชาการและสื่อสารมวลชนทุกท่าน ทุกแขนง ในการให้ความรู้ความเข้าใจในปัญหาและสาเหตุของปรากฏการณ์ภัยพิบัติและแนวทางการเตรียมการรับมือ และการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ภัยพิบัติเหล่านั้น ขอให้ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีหลาย ๆ ประเทศที่ทำเป็นแบบอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลออกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริง โดยไม่ปกปิดประชาชน ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีเวลาเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ได้อย่างทัน่วงที

อาตมภาพจึงขอเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาล ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและข้าราชการทุกท่าน พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งอยู่ในประเทศไทยหรือไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ นักวิชาการ และสื่อสารมวลชนทุกท่าน ทุกแขนง ในการ “ให้อภัย” ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วซึ่งกันและกัน และ “ร่วมมือร่วมใจ” “สามัคคี” กันเพื่อร่วมเผชิญฟันฝ่าวิกฤติชีวิต และวิกฤติของชาติ ซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนต้องเผชิญทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมหากภัยพิบัติ ตลอดจนการปกปักรักษาพระพุทธศาสนาในยุคภัยพิบัติ ตามกำลัง ตามหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคน ด้วยเทอญ

ขอโอกาสชี้แจงแด่คณะสงฆ์ พระเถรานุเถระ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพ เพื่อนสหธรรมิก และสามเณรน้อยทุก ๆ รูป

สิ่งที่กระผมมาเกี่ยวข้องและดำเนินการ เป็นการทำ “หน้าที่” “ตามวิถี” ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุปุทธิญาณ ซึ่งที่ผ่านมาได้บำเพ็ญบารมีชั้นปรมัตถบารมี โดยสมบูรณ์ครบทุกข้อแล้ว อีกทั้งได้ตอบแทนคุณบิดามารดา โดยการชักนำท่านเข้าสู่ทางธรรม ชี้นำให้ท่านยึดคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และพิจารณาร่างกายสังขารโดยความเป็นไตรลักษณ์ ดังนั้นหากเสียชีวิตตอนนี้ กระผมก็ถือว่าชีวิตนี้คุ้มค่าแล้ว แต่หากยังไม่สิ้นลมหายใจกระผมยังคงมุ่งมั่นประกอบคุณงามความดี และเพียรละกิเลสตัณหาต่อไป หากคณะสงฆ์ตั้งคณะกรรมการไต่สวน กระผมพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเข้าอธิบายและชี้แจง รวมถึงพยานหลักฐานในทุก ๆ เรื่องที่สงสัย จึงขอกราบนมัสการ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอเจริญพร

กัมมัญฐาน ปวตฺตโน  
( พระกัมมัญฐาน ปวตฺตโน )